

**บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์**

อสย 49:3,5-6

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “อิสราเอลเอ๋ย ท่านเป็นผู้รับใช้ของเรา เราจะแสดงสิริรุ่งโรจน์ของเราโดยทางท่าน”

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างข้าพเจ้ามาในครรภ์มารดาให้เป็นผู้รับใช้พระองค์ เพื่อนำยาโคบกลับมาหาพระองค์ และรวบรวมอิสราเอลมาอยู่กับพระองค์ บัดนี้ พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รับเกียรติเฉพาะพระพักตร์พระองค์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นพลังกำลังของข้าพเจ้า พระองค์ตรัสว่า “เป็นการน้อยไปที่ท่านจะเป็นผู้รับใช้ของเรา เพื่อสถาปนาเผ่าพันธุ์ของยาโคบขึ้นใหม่ และรวบรวมอิสราเอลที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง เราจะให้ท่านเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อความรอดพ้นที่เรานำมาให้จะได้แผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดิน”

**เพลงสดุดี**

สดด 40:1,3ก,6-7ก,7ข-8,9กข

- ก) ข้าพเจ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวัง  
แล้วพระองค์ก็ทรงก้มลงมาหาข้าพเจ้า  
และทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของข้าพเจ้า  
พระองค์ทรงใส่เพลงบทใหม่ไว้ในปากข้าพเจ้า  
เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา
- ข) พระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องบูชาหรือของถวายใดๆ  
แต่ประทานหูให้ข้าพเจ้าฟัง  
พระองค์มิได้ทรงเรียกร้องเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องบูชาชดเชยบาง  
ข้าพเจ้าจึงทูลว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ กำลังมาแล้ว”
- ค) ในม้วนหนังสือมีเขียนไว้สำหรับข้าพเจ้า  
ให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์  
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้น  
ธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ลึกในหัวใจของข้าพเจ้า
- ง) ข้าพเจ้าประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์ในที่ประชุมใหญ่  
ลูกแล้ว ข้าพเจ้ามิได้ปิดปากเลย  
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบอยู่แล้ว

**บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง**

**1 คร 1:1-3**

จากเปาโล ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้เป็นอัครสาวกของพระคริสตเยซูตามพระประสงค์ของพระองค์ และจากโสตเธเนสพี่น้องของเรา

ถึงพระศาสนจักรของพระเจ้าที่อยู่ ณ เมืองโครินธ์ ถึงผู้ที่ได้รับความศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสตเยซู คือได้รับเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับทุกคนในทุกสถานที่ ทุกคนซึ่ง

เรียกหาพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งของเขาและของเราด้วย

ขอพระพรหมทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด



### บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น

ยน 1:29-34

วันรุ่งขึ้น ยอห์นเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จมาหาตน จึงกล่าวว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ผู้นี้คือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่า ‘บุรุษผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้า แต่นำหน้าข้าพเจ้า เพราะอยู่มาก่อนข้าพเจ้า’ ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาให้ทำพินิจ เพื่อทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอล ยอห์นยังยืนยันอีกว่า ข้าพเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากรวรรค์เหมือนนกพิราบ และทรงอยู่นเหนือพระองค์ ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ผู้ที่ทรงส่งข้าพเจ้ามาใช้น้ำทำพินิจ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่นเหนือผู้ใด ผู้นั้นคือผู้ที่ทำพินิจแกะพระจิตเจ้า’ ข้าพเจ้าเห็นและเป็นพยานยืนยันว่าท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า”



### ข้อคิด

ขนาดของมาตรฐานของพระเจ้าล้วนยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เรามนุษย์จะคาดถึงได้เสมอ และความล้มเหลวของเรามนุษย์ผู้อ่อนล้าย่อมเล็กกว่าความรักและความเมตตาของพระเจ้าเสมอเช่นกัน พระองค์ทรงเก็บเอาเศษซากอันเกิดจากความอ่อนแออดีตของมนุษย์ ประจุพอที่กัมलगสร้างผลของลูก แล้วก็ทรงเยียวรักษาผลนั้นให้ ไม่เพียงแต่แค่นั้น พระองค์ยังประดับประดาลูกล้างผลาญด้วยเสื้อผ้าสวยงามกว่าเดิมและแหวนที่มีอัญมณีที่ยอดขนาดใหญ่มากกว่าเดิม เราในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์จะรับใช้พระองค์ด้วยท่าทีอย่างไรดี?

---

---

---

---

---

---

---

---

## วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2014 (วันสันติภาพสากล)

โดย คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี

อ่าน                      อสย 49 : 3, 5 – 6  
                                 1คร1 : 1 – 3  
                                 ยน 1 : 29 – 34

### สันติภาพแท้จริง.....เริ่มต้นที่ "สันติภายใน จากการทำหน้าที่ของตนเอง...

#### อ่านพระวาจา....

แม้ว่ายอห์น จะไม่รู้จักพระเยซูคริสตเจ้า แต่ท่านก็ตระหนักว่า  
ท่านถูกส่งมา เพื่อให้ พระคริสตเจ้าเป็นที่รู้จัก  
ผ่านทางหน้าที่แห่งการรับใช้ของท่าน ในพิธีล้าง  
หลังจากที่เห็น ท่านได้ เป็นพยาน ด้วยชีวิตและพันธกิจ

อิสราเอล เป็นประชากรที่ได้รับเลือกสรรจากพระเจ้า  
เพื่อทำหน้าที่เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์...

โดยผ่านทางหน้าที่ของประชากรกลุ่มนี้...

ประชากรอื่น ๆ จะรู้จักและรักพระเจ้า

เปาโล ผู้ได้รับการเรียก เพื่อทำหน้าที่ประกาศพระวาจาของพระเจ้า

ทำหน้าที่ของท่าน ด้วยการ "เขียน" ยืนยัน ความจริงที่ว่า

คริสตชนทุกคนได้รับการเรียก "เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์" ...

และท่านเอง ปราบปรามทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ นำพระพรแห่งสันติสุข

สำหรับบรรดาผู้มีความเชื่อทุกคน

#### พระวาจาอ่านชีวิต...

เมื่อได้ลองพยายามค้นหา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ คำว่า "สันติภาพ" ว่าคำนี้ จะ  
มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรามากน้อยอย่างไร นักวิชาการหลายท่านได้

พยายามที่จะอธิบายความหมาย เพื่อให้คำจำกัดความ รวมถึงตีความ คำว่า "สันติภาพ" ในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปมากมาย เมื่อได้อ่านพระวาจาประจำ สัปดาห์นี้ ทำให้เกิดความคิดประการหนึ่งนั่นคือ "สันติภาพที่แท้ในชีวิตเริ่มต้นที่ สันติภายใน จากการทำหน้าที่ตามบทบาทของตนเอง"

แม้ยอห์น จะบอกว่า ไม่รู้จักพระเยซูเจ้า แต่ยอห์น ก็ได้รับการเปิดเผยว่า "ถ้า ท่านเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใด ผู้นั้นคือ ผู้ที่ทำพิธีล้างเดชะ พระจิตเจ้า" พร้อมกับการเปิดเผยนี้ ท่านจึงได้รับหน้าที่ของการทำให้พระคริสต เจ้าเป็นที่รู้จัก และพร้อมกับการทำหน้าที่ของท่าน เป็นโอกาสให้ประชาชน คน ทั่วไปเข้าใจว่า ท่านเองคือ พระแม่มลียาห์ที่ซาวียอกำลังรอคอย ผ่านทาง กิจการที่ท่านกำลังทำ แต่เมื่อยอห์นเห็นพระเยซูเจ้า ท่านพร้อมที่จะลดบทบาท ของตนเอง และกล้าที่จะเป็นพยานยืนยันว่า ท่านผู้นี้เป็นบุตรของพระเจ้า

นักบุญเปาโล ที่ครั้งหนึ่งเคยเบียดเบียนคริสตชนอย่างหนัก ตามบทบาทที่ท่าน ได้รับมอบหมาย แต่เมื่อท่านได้รับการเรียกเพื่อให้มีหน้าที่ใหม่ ในการประกาศ พระวาจาของพระเจ้า ท่านเปิดใจยอมรับหน้าที่ใหม่ กล้าที่จะยืนยันความจริง พร้อมคริสตชนว่า "คริสตชนทุกคน ได้รับการเรียก เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ ศักดิ์สิทธิ์" เหมือนกับประชากรอิสราเอลในอดีต ที่ได้รับการเลือกสรรจากพระ เจ้า ให้มีส่วนร่วมในแผนการณ์แห่งการไถ่กู้ และมีหน้าที่ ทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จัก ท่ามกลางประชากรอื่น ๆ

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึง "สันติภาพ" ในท่ามกลางชุมชนหมู่คณะคริสตชน ที่กำลัง มุ่งหน้าสู่การเป็นบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางโลก สันติภาพ จะเกิดขึ้นได้ จากความคิด และการกระทำของมนุษย์ เพราะสัญญาติญาณของ มนุษย์จะคิดถึงตนเองก่อนผู้อื่น การคิดถึงตนเองทำให้มนุษย์เกิดความเห็นแก่ตัว นำไปสู่การทำให้คนอื่นเดือดร้อน สิ่งที่มาคือความไม่สงบสุข ขาด สันติภาพ จึงจำเป็นที่จะต้องปลุกฝังให้มนุษย์คิดถึงตนเอง ก่อนที่จะลงมือทำ สิ่งใด ฟังตระหนักรว่า จะเกิดผล กระทบต่อคนอื่นหรือไม่ อย่างไร "ถ้าท่าน อยากรให้เขาปฏิบัติกับท่านอย่างไร จงปฏิบัติกับเขาแบบนั้นเถิด" (ลก.

6:31) และพึงระลึกเสมอว่า "ให้เรารักเพื่อนพี่น้อง เหมือนอย่างกับที่เรารักตัวเอง" (ยน. 13: 34-35) ถ้ากิจการใดที่ทำแล้วคนอื่นพอใจ ไม่เดือดร้อน และเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ก็ควรทำ เมื่อได้พยายามทำหน้าที่ของตนเองอย่างดี สังคมจะมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสงบ เมื่อสังคมมีความสุข สังคมนั้นมีสันติภาพ

สันติภาพ แท้จริงแล้ว จึงเริ่มต้นที่ "สันติ" จากภายในจิตใจของแต่ละคน เพื่อทำหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับ

### **ชีวิตติดตามพระวาจา...**

แต่ละวัน จากส่วนลึกภายในของจิตใจ ฉันถามตนเองว่า "วันนี้ได้ทำหน้าที่ของฉัน ตามบทบาทที่ฉันได้รับดีที่สุดหรือยัง"... และเพื่อก้าวสู่การเป็นประชากรที่ศักดิ์สิทธิ์ ฉันยังคงหนักแน่น มั่นคงที่จะเป็นพยานยืนยัน ความรักที่มีพระเจ้ามีต่อฉัน ด้วยการปฏิบัติพันธกิจ หน้าที่ต่าง ๆ อย่างดีที่สุด โดยไม่บ่น หรือเรียกร้องสิ่งใดใหม่ ?